



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๑๓๕,๘๙๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘สาคิตมกวปทุมวัน’คุมเข้ม คุณธรรม-จริยธรรมรับม.1

● นางอรพินธ์ คะเนิงสุขเกษม ผอ.ร.ร.สาคิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 โรงเรียนเปิดรับสมัครเด็กสอบเข้า ม.1 แต่ก่อนสมัครทุกคนต้องเข้าห้องอบรม จากนั้นทางโรงเรียนจะฉายวีดิทัศน์ที่สอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย คุณสมบัติของคนดีให้นักเรียนได้ดูพร้อมๆ กัน และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่าควรจะทำปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์จนจบเราก็จะให้นักเรียนสอบถาม จากนั้นจะให้เด็กเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การส่งของรับของ และพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิถีคิดของเด็กๆ ก่อนจะตัดสินใจว่าเด็กคนไหนผ่านที่จะเข้าไปสมัครสอบเรียนชั้น ม.1 เด็กคนไหนผ่านการปฏิบัติก็จะสมัครเข้าเรียนก่อน หากไม่ผ่านด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ต้องซ่อมจนกว่าจะผ่านถึงจะสมัครได้

“นี่เป็นนโยบายของผู้บริหาร มศว เพื่อจะได้บอกพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่มาสมัครว่า ร.ร.สาคิต มศว ปทุมวัน มีจุดยืนเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนต้องบอกจุดยืนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาสมัครรับทราบตั้งแต่แรก เมื่อนักเรียนผ่านการสมัครแล้วก็มาถึงการสอบเข้าใครผ่านการสอบต้องไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเน้นคุณงามความดี ความกตัญญู รู้คุณ บาปบุญคุณโทษ ความรักชาติรักแผ่นดิน รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ เน้นการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิและสอนเรื่องการมีจิตอาสา เราไม่ได้เน้นแต่วิชาการอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญเราเน้นคุณธรรมความดีความงามในจิตใจด้วย” ผอ.ร.ร.สาคิต มศว ปทุมวัน กล่าว

ผอ.ร.ร.สาคิต มศว ปทุมวัน กล่าวต่อว่า ประเทศไทยวิกฤติเรื่องผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก หากเราเป็นสถานศึกษาไม่ตระหนักและใส่ใจเรื่องเหล่านี้ เด็กจะเติบโตขึ้นเขาจะมองไม่เห็นต้นแบบที่ดีงาม เราจึงต้องหมั่นอบรมและให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง ชีวิตเด็กปัจจุบันผูกติดกับการใช้ชีวิตบนออนไลน์ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก ๆ